



# PATTAYA GAZETTE

Pattaya Orphanage & School for the Deaf

ฉบับที่ 14 : กรกฎาคม 2555 - ตุลาคม 2555



มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา  
ถ้ ปณ. 300 ปณฝ. พิทยา ชลบุรี  
20260

ที่อยู่ผู้รับ

สิ่งพิมพ์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา ติดต่อได้ที่

ถ้ ปณ. 300 ปณฝ. เมืองพิทยา ชลบุรี 20260  
สถานที่ตั้ง  
เลขที่ 384 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.144  
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
โทรศัพท์ : 038 423 468, 038 416 426  
แฟกซ์ : 038 416 425, 038 716 204  
อีเมล : info@thepattayaorphanage.org  
เว็บไซต์ : www.thepattayaorphanage.org



## Merry Christmas

สวัสดิ์ปีใหม่ ๒๕๕๖



Happy New Year 2013

ในศักราชดิถีขึ้นปีใหม่  
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว  
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ  
ด้วยคุณพระพิรุณและอัมฤทธิศง  
ในดิถีอันพึงปรารถนาทุกประการ

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา จะจัดหาของขวัญและจัดงานให้น้อง ๆ  
เด็กกำพร้าและเด็กหูหนวก เพื่อร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 นี้



▲ “ภาษามือ สื่อภาษาใจ” งานฉลอง 30 ปี โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2555 จัดอย่างเรียบง่ายแต่พิเศษยิ่ง โดย ฯพณฯ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ วจนพิธีกรรม และการยกย่องบรรดาผู้บริหารในอดีต และครูผู้อุทิศตน ฯพณฯ ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณแม่โรสลิน ศรีไพโร กระทบ มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ตลอดจนผู้แทนโรงเรียน และองค์กรต่างๆ ได้กรุณามาร่วมยินดีและให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่น

และในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงละครไทยอสังการ จัดการแสดงรอบพิเศษเพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษาของเด็ก ๆ โดยเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เด็กพิการทางการได้ยิน และเด็กกำพร้า ได้ร่วมแสดงกับศิลปินของอัครสถานการแสดงแห่งความเป็นไทย ทำให้การฉลองครบรอบปีที่ 30 ของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เสร็จสมบูรณ์ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 ด้วยการแสดงชุดสุดยอดเยี่ยมวิจิตรตระการตา ท่ามกลางสายตาคู่ชมประมาณ 1500 คน ขอขอบคุณ คุณโสภัญ เทพจักร กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือไดอานากรุ๊ป ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธี คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช.เอช.เอ็น เพื่อเด็กไทย ผู้ประสานงานจัดงาน ตลอดจนคุณสุทธิกร เจียรไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.ทิว.เค. เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ที่อนุญาตให้ใช้โรงละครไทยอสังการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้า กรอบคร้วศักดิ์สิทธิ์องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน คุณพ่อเรย์มอนด์ เอ. เบรนแนน ผู้ก่อตั้งและพัฒนาโรงเรียน ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณและผู้ร่วมงานทุกท่านทุกองค์กร ที่เป็นกำลังใจให้เรามุ่งมั่นพัฒนาเด็ก ๆ และโรงเรียนต่อไป

# จดหมายจากผู้บริหาร

“ให้ปลาเขากิน เขาก็อิ่มคนเดียว สอนวิธีการจับปลาให้เขา เขาจะอิ่มไปตลอดชีวิต” (ภาษิตจีน)

ต้องขอบคุณผู้มีอุปการคุณหลายท่าน ที่มองการณ์ไกล และสนับสนุนให้เด็ก ๆ ของเรา มีโอกาสร่วมกิจกรรม การพึ่งตนเองต่าง ๆ อาทิ การเพาะเห็ดนางฟ้าของเด็กปฐมวัย การฉีกกระดาษด้วยเชือกในกลุ่ เด็กหญิงตลอดจนการเลี้ยงปลาและการปลูกผักไร้ดินของเด็กปฐมวัยศึกษา โครงการเหล่านี้จะไม่สร้างผลกำไรมากนักในปัจจุบัน แต่จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะทำงานเป็นกลุ่ม และค่อย ๆ มีประสบการณ์มากขึ้น ได้เรียนรู้วิธีการที่ไม่ซับซ้อนเพื่อการเลี้ยงชีพ พวกเขาสนุกสนานกับการทำงานร่วมกัน และการได้เฝ้ามองปลา และผักต่าง ๆ เติบโตขึ้นในแต่ละวัน แต่สิ่งที่เขาถือเป็นกิจกรรมขนาดย่อมยามว่างในขณะนี้ อาจกลายเป็นช่องทางสำหรับการหารายได้เลี้ยงครอบครัวของตนในอนาคต เราเชื่อมั่นว่าเด็ก ๆ ที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์ รวมถึงโอกาสที่ดีและหลากหลาย จะมีโอกาสมากกว่า ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต และนี่ก็เป็นเหตุผลที่เรารู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งต่อผู้มีอุปการคุณที่ช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นจริงเป็นจังขึ้นได้



บาทหลวงวีระ ผังรักษ์  
ผู้อำนวยการ



▲ คุณต่อ ศรีอาชวณนท์ เกรฟส์ มีโอกาสกลับมาเยี่ยมน้องๆ ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา พร้อมด้วยครอบครัวที่น่ารักของคุณโจ คุณซินดี้ และน้องออสการ์ ร่วมรับประทานอาหารกับเราในบรรยากาศครอบครัว ในค่ำวันที่ 9 พฤศจิกายน นี้ เด็กรุ่นโตและเจ้าหน้าที่ นำโดยคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ให้การต้อนรับคุณต่อในบรรยากาศของความตื่นเตนอย่างยิ่ง ตัวแทนของเด็กกำพร้าและเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับชัยชนะของคุณต่อในการแข่งขันรถยนต์ระดับโลกที่เพิ่งสิ้นสุดลง ซึ่งคุณต่อได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทั้งนี้ น้องๆ ได้แสดงออกถึงความรู้คุณต่อคุณบอบ เกรฟส์ ซึ่งให้ความเมตตาต่อน้องๆ เสมอมา โดยภาวนาเพื่อการพักผ่อนในสันติสุขของท่าน



◀ นอกจากนี้ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ต่อยังได้จัดแถลงข่าวที่บ้านของเรา เรื่องการประมูลชุดนักแข่งเพื่อนำรายได้มาเป็นของขวัญโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ที่มอบให้น้อง ๆ อีกด้วย โดยที่คุณแม่พี่สาวและน้องชายของพี่ต่อ ก็ได้มาเยี่ยมเด็ก ๆ ในโอกาสนี้ด้วยขอบพระคุณมากครับ/ค่ะ ที่ต่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็ก ๆ ของเรา ทั้งนี้ เราทุกคนจะเชียร์ที่ต่อในฤดูกาลแข่งขันต่อ ๆ ไปอย่างเต็มที่ ขอพระอวยพรสุขภาพ ครอบครัว และทีมงานของพี่ต่อเป็นพิเศษครับ/ค่ะ ขอให้เราเป็นกำลังใจให้กันและกันต่อไปนะครับ/ค่ะ (ร่วมประมูลชุดแข่งของคุณต่อได้ที่ [www.thepattayaorphanage.org](http://www.thepattayaorphanage.org))



▲ สมาชิกกลุ่มเยาวชนพอร์แททริก จากอังกฤษ นำโดยคุณมอริซ ดิมมัท จากมูลนิธิโรสเอ็ดยูเคชั่น สนุกกับการร่วมโครงการ “ไทย 12” ในเมืองไทยเป็นอย่างมาก โดยในช่วง 5 วันที่พัทยา มีการจัดกิจกรรมและกีฬาสำหรับน้อง ๆ เด็กกำพร้าในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ทั้งนี้ คุณมอริซ ในนามสถาบันรับรองมาตรฐานสากลวิทยาลัยนานาชาติ หรืออาซิก (ASIC) ถือโอกาสมอบใบรับรองคุณภาพสถานศึกษา ให้กับคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา หลังจากได้ตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียน ตามมาตรฐานระดับสากล ซึ่งครอบคลุมถึงด้านระบบการบริหารโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน และก่อนเดินทางกลับ ทางกลุ่มยังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นสำหรับเด็กทั้งบ้านอีกด้วย

▲ เยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์บุตรบุญธรรมในเยอรมนีและสวีตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาป่าตอยและคุณแหลมผู้ช่วยงานบุตรบุญธรรมได้เดินทางไปเยอรมนี เพื่อเยี่ยมเด็ก ๆ ที่ได้รับอุปการะไปเป็นบุตรบุญธรรม โดยการเดินทางเริ่มจากครอบครัวที่อยู่ใกล้กับสนามบินแฟรงเฟิร์ตต่อไปยังวินไวเลอร์ ซาบลักเคิน เบอธลิน ไมซ ไฮเดลเบอร์ก และทั้งสองก็ถือโอกาสเยี่ยมดูงานที่สำนักงานของอิวเมนเฮลท์เน็ตเวิร์คที่ไมซกระทรวงการบุตรบุญธรรมในซาบลักเคิน สำนักงานของแพเรนท์ทชายด์บริดจและบูโรเจอเนอัวส์ในสวีตเซอร์แลนด์ การได้พบกับเด็ก ๆ กว่า 80 คนในสองประเทศและได้เห็นพวกเขาเจริญเติบโตทุกด้านในครอบครัวบุญธรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ เปรียบเสมือนรางวัลอันยิ่งใหญ่แห่งการเดินทางครั้งนี้ขอบคุณทุกครอบครัวที่ได้ให้การสนับสนุนและอุปการะเด็กกำพร้าเหล่านี้



▲ ถักกระเป๋า : กลุ่มเด็กผู้หญิงที่อยู่ในความดูแลของครูตีว ได้ร่วมมือกันทำโครงการถักกระเป๋าจากเชือกกรม เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกทักษะสายตา และความอดทน นอกจากนี้ ผลงานสามารถวางจำหน่ายและหารายได้พิเศษ สำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยครูตีวได้นำเด็กจำนวน 12 คน ไปเรียนการถักกระเป๋าที่ร้านนูบิม Handmade โดยมีคุณครูรุ่งอรุณ ผิวละมัย หรือครูบีม เป็นผู้สอนทักษะต่าง ๆ ให้โดยไม่คิดมูลค่า เราจึงมีค่าใช้จ่ายเฉพาะเข็ม เชือกกรม ซิป และการบุผาดานใน น้อง ๆ ได้เรียนรู้การถักกระเป๋าในลวดลายต่างๆ เช่น ลายกนก ลายบอลลูน ลายกระโปรง ลายตาข่าย และลายฟักทอง โดยเด็กๆ เลือกลาย และสีตามใจชอบ จึงมีความตั้งใจ ตื่นเต้น และภาคภูมิใจเมื่อเห็นผลงานของตนเอง ซึ่งบางคนมีพรสวรรค์ สามารถถักได้ 1-2 ใบ ในเวลา 2 วัน และต้องการเรียนรู้ลายอื่นๆ มากขึ้น ผลงานของเด็กจะวางจำหน่ายภายในมูลนิธิฯ ผู้ใดสนใจ และต้องการ ให้กำลังใจกับเด็ก ๆ เชิญอุดหนุนได้ เพื่อส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ ต่อไปค่ะ

บริจาคช่วยเหลือเด็กๆ กำพร้าได้ที่  
 ชื่อบัญชี : มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา  
 สาขา : บางละมุง  
 ชื่อบัญชี : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่บัญชี : 342-0-96666-9